

# ส.ร.พ. 452 กองทัพเรือ จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ ไต้เรือ และแรงงาน ในกิจการประมงทะเล



ส.ร.พ. 452 กองทัพเรือ ผันเงินกำลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ ไต้เรือ และแรงงานในกิจการประมงทะเลมิให้ตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์” ณ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นาวาโท ณะพงษ์ สุตรักษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 กองทัพเรือ (ส.ร.พ. 452) ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ ไต้เรือ และแรงงานในกิจการประมงทะเล มิให้ตกเป็นผู้เสียหายของกระบวนการค้ามนุษย์ โดยมี พ.อ.อาทิตย์ อรุณโชติ (ที่ 4 จากขวา) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสตูล มาเป็นประธานพิธีเปิด

ณ ปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำคัญของชาติและรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการทำงานแบบบูรณาการ มีทีมสหวิชาชีพ จากส่วนราชการต่างๆ เข้ามาร่วมทำงานเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 ซึ่งได้รับมอบภารกิจจาก ศรชล.เขต 3 ให้เป็นหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือ และไต้เรือ ซึ่งการจัดโครงการนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้ผู้ประกอบการ แพปลาเต้าของเรือ และไต้เรือมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของนายจ้างในการจ้างงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
2. เพื่อป้องกันให้ผู้ประกอบการ แพปลา เจ้าของเรือ และไต้เรือ ตระหนักรู้ถึงโทษของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์
3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในการป้องกันการค้ามนุษย์

การจัดโครงการอบรมดังกล่าวมีจำนวน 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 มีการดำเนินกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 16 ก.ย.60 และรุ่นที่ 2 มีการดำเนินกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย.60 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ 150 คน รวมมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น

จำนวน 300 คน

โดยมีวิทยากรจาก กองทัพเรือ(ศปมผ.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมการจัดหางานที่มีความรู้และความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ในด้านการแก้ปัญหา ด้านการค้ามนุษย์มาบรรยายให้ความรู้และจัดการอบรมในครั้งนี้ คาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์